



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Đại diện chính phủ Hoa Kỳ và Quỹ AIP cam kết bảo vệ an toàn giao thông cho trẻ em Việt Nam

Ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2015

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm bình thường hoá quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ, ngày hôm nay, đại diện chính phủ Hoa Kỳ đã ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với đại diện Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (AIP Foundation) tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Lễ ký biên bản ghi nhớ chính thức khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác công tư kêu gọi các công ty Hoa Kỳ và Việt Nam tài trợ mũ bảo hiểm và giáo dục trẻ em trên khắp Việt Nam về an toàn giao thông.

Tham dự buổi lễ ký kết có ngài Ted Osius, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; Ông Greig Craft, chủ tịch Quỹ AIP; Bà Claire A. Pierangelo, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; Ông Joakim Parker, Giám đốc Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam; Ban điều hành Phòng thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, và Ông Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành.

Theo biên bản ghi nhớ về hợp tác công tư, Quỹ AIP và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội sẽ tổ chức các sự kiện và trao tặng mũ bảo hiểm hỗ trợ chương trình Mũ bảo hiểm cho trẻ em. Mục tiêu của chương trình này là giáo dục về an toàn giao thông và đem đến những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho 25,000 trẻ em tại những trường nằm gần khu vực giao thông nguy hiểm trên toàn quốc. Thỏa thuận hợp tác này là cơ sở để hai chính phủ, các tổ chức quốc tế và các công ty cùng hợp tác để giải quyết vấn đề y tế công cộng hiện đang là mối quan tâm chung.

Ngài Ted Osius, Đại sứ Hoa Kỳ Tại Việt Nam cho biết: “Chính phủ Hoa Kỳ và Quỹ AIP cùng hướng tới mục tiêu khuyến khích các hoạt động giáo dục nhằm bảo vệ cuộc sống của trẻ em trên khắp Việt Nam. Nhân dịp này, chúng tôi mong muốn kết hợp những nỗ lực, nguồn lực và ý tưởng để đóng góp vào việc phát triển nền kinh tế xã hội thịnh vượng của Việt Nam. ”

Thỏa thuận hợp tác công tư được xây dựng dựa trên lịch sử 15 năm hợp tác giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Quỹ AIP. Vào năm 2000, Cựu tổng thống Bill Clinton đã công bố chương trình Mũ bảo hiểm cho trẻ em tại thành phố Hồ Chí Minh và sau đó là Thượng nghị sĩ John Kerry đã phát động chương trình này tại Hà Nội.

Ông Greig Craft, chủ tịch Quỹ AIP phát biểu: “Hiện nay, tai nạn giao thông là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong thanh thiếu niên Việt Nam và chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa được những mất mát này. Kỷ niệm 20 năm bình thường hoá quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ là một dịp đặc biệt để nâng cao nhận thức về các vấn đề an toàn giao thông và xây dựng một thể hệ có hành vi an toàn hơn nữa”.



Thoả thuận hợp tác công tư hỗ trợ việc triển khai Kế hoạch hành động thực hiện qui định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát động vào tháng 01 năm 2015 nhằm gia tăng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em Việt Nam thông qua việc kết hợp truyền thông với cường chế của cảnh sát giao thông.

Giới thiệu về Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (AIP Foundation):

Quỹ AIP là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động với mục tiêu phòng chống tai nạn và thương vong đường bộ tại các nước có thu nhập thấp và trung bình. Sau hơn 15 năm hoạt động, quỹ AIP đã triển khai hiệu quả các chương trình về an toàn đường bộ tại một số nước châu Á và châu Phi. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng ghé thăm trang web www.asiainjury.org hoặc Twitter @AIPFoundation.

Thông tin liên hệ:

Lisa Wishman, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
Email: wishmanlb@state.gov

Bà Đinh Kim Phượng, Quản lý Chương trình
Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á
12B Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
Số điện thoại: (84-4) 3771 0700, máy lẻ 15;
Email: kimphuong.dinh@aipf-vietnam.org